
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลทา่ทอง 
สมัยสามัญ    สมัยแรก (ครั้งที่ 2) ประจ าปี   พ.ศ.    2564  

วันท่ี    11   มิถุนายน  2564   เวลา   10.00  น  ณ  ห้องประชุมมณีท่าทอง  
*********************************** 

  
ผู้มาประชุม 

1. นายอร  ช่วงสิงห ์  ต าแหน่ง  ประธานสภาเทศบาล 
2. นางละออ กล้าหาญ  ต าแหน่ง  รองประธานสภาเทศบาล 
3. นางมยุรี  รักนาค   ต าแหน่ง  เลขานุการสภาเทศบาล 
4. นางสาวสมจิตร์ อิหนิม   ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
5. นางดาวรุ้ง ปั้นประเสริฐ  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
6. นายชัยวัฒน ์ แป้นน้อย  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
7. ร.ต.อ.ภาณุพงศ์ คุ้มภัย   ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
8. นางนารีรัตน์ สัมมาตริ   ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
9. นายไพโรจน์ สมศรี   ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
10. นายวิเชียร ฟักทอง   ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
11. นางอรอินท์ บัวค า   ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
12. นายกระมล เพ็งละมูล  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายพัลลภ  ลาทุม  ต าแหน่ง  นายกเทศมนตรีต าบลท่าทอง 
2. จ.ส.อ.ฉลอง  นาคนวล ต าแหน่ง  รองนายกเทศมนตรีต าบลท่าทอง  
3. นายไพศาล  นวลทิม  ต าแหน่ง  รองนายกเทศมนตรีต าบลท่าทอง 
4. นายพิชัยโชค  โตสุข  ต าแหน่ง  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ 
5. นางเพ็ญพักต์ บัวดิษฐ์  ต าแหน่ง  เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ 
6. นางจารุวรรณ วงศ์วาสน์ ต าแหน่ง  ปลัดเทศบาลต าบลท่าทอง 
7. นางสาวอาทิตยา เที่ยงตรง ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
8. นางปวีณา  พูลหน่าย ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง 
9. นายไพฑูรย์  ถาวรวงศ ์ ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง 
10. นายศรี  สุกใส  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
11. นายธัชชัย  สอนหาจักร ต าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รกท.ผอ.กองการศึกษา 
12. นายกฤษฎ์ธนทัต พงษ์วันมาละ ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
13. น.ส.วิยะดา  ด่านไชยกูล ต าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

-ไม่มี 
 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

เมื่อที่ประชุมมาพร้อมกันและครบองค์ประชุมแล้ว นางมยุรี  รักนาค เลขานุการสภาเทศบาลต าบลท่าทอง  
เรียนเชิญ นายอร  ช่วงสิงห์  ประธานสภาเทศบาลต าบลท่าทอง   จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และเชิญประธานสภาเทศบาล 
กล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าทอง ตามระเบียบวาระดังนี้ 
 



 2 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
ประธานสภาเทศบาล  -ขอสวัสดีท่านสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน 
(นายอร ช่วงสิงห์)  ขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

1. ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
................................................................................. 

2. ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา(วันที่ 17 พฤษภาคม 
2564) 

3. ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
4. ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
5. ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง อื่นๆ ………….. 

 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล ครั้งที่ผ่านมา (การประชุมสภาเทศบาล

ต าบลท่าทอง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2564 (เมื่อวันที่ 17  พฤษภาคม 2564) 
ประธานสภาเทศบาล -ตามท่ีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าทองได้ตรวจรายงานการ

ประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าทอง สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  พ.ศ.  2564 เมื่อวันที่ 
19  พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น.  และมีมติเห็นชอบให้ส่งรายงานการประชุม
คืนกลับมายังสภาฯ เพื่อพิจารณารับรอง มีสมาชิกสภาหรือผู้บริหารฯ ท่านใดมีความประสงค์
จะขอแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ ขอเชิญครับ 

  
ที่ประชุม -ไม่มีแก้ไข 
ประธานสภาเทศบาล - ถ้าไม่มี  ผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าทอง สมัยสามัญ 

สมัยแรก ประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 17  พฤษภาคม 2564   (โดยการยกมือ) 
มติที่ประชุม -มีมติเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
 
ระเบียบวาระท่ี   3     เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
ประธานสภาเทศบาล  -ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 
ประธานสภาเทศบาล ญัตติข้อ 4.1   เรื่อง  พิจารณาคัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าทองเข้าร่วม

เป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่าทอง 
 เชิญนายกเทศมนตรีฯ เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลท่าทอง เชิญครับ 
 
นายกเทศมนตรีฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการทุก 
(นายพัลลภ ลาทุม) ท่าน กระผมนายพัลลภ  ลาทุม นายกเทศมนตรีต าบลท่าทอง ขอเสนอญัตติ  

เรื่อง  พิจารณาคัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าทองเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่าทอง ดังนี้ 
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หลักการ 

ตาม มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 มาตรฐานที่ 1 ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1.ด้าน
การบริหารงาน  1.4 คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้ผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีจ านวนคณะ
กรรมการฯ ไม่น้อยกว่า 9 คน แต่ไม่เกิน 15 คน ดังนี้  
1)ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้แทนด้านการศึกษา 
2)ผู้แทนศาสนสถาน 
3.)ผู้แทนจากสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.)ผู้แทนชุมชน 
5.)ผู้แทนด้านสาธารณสุข 
6.)ผู้แทนผู้ปกครอง 
7.)ผู้แทนส านัก/กอง/ส่วนการศึกษา 
8.)ผู้แทนครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
9.)หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 โดยให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการมีจ านวนตามความเหมาะสม และให้
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกรรมการ 1 คน เป็นประธานคณะกรรมการฯ โดยมีหัวหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเป็นกรรมการและเลขานุการโดยต าแหน่ง มีผู้แทนครูผู้ดูแลเด็กหรือครู หรือผู้ดูแลเด็ก 
1 คน เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีวาระการด ารง
ต าแหน่งคราวละ 2 ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งติดต่อกันได้ ไม่เกิน 2 วาระ  

เหตุผล 

เทศบาลต าบลท่าทอง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล    
ท่าทอง  ตามค าสั่งเทศบาลต าบลท่าทอง ที่ 303/2562  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่าทอง ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 256๒ และค าสั่งเทศบาลต าบลท่าทอง 
ที่ 291/2563  เรื่อง แก้ไขค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่า
ทอง (เฉพาะราย) ลงวันที่ 12 พฤษภาคม  256๓ โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี ซึ่ง
คณะกรรมการชุดปัจจุบันจะหมดวาระลง ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564   

 
ข้อระเบียบ/กฎหมาย 

 เพ่ือให้เป็นไปตามโครงสร้างการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลท่าทอง จึงเห็นควรให้สภาเทศบาล พิจารณาคัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาล  
จ านวน ๒ ท่าน เพ่ือด ารงต าแหน่งในส่วนของกรรมการในคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลท่าทอง ตามระเบียบฯต่อไป   

     ดังนั้น จึงต้องเสนอญัตติเพื่อให้สภาเทศบาลต าบลท่าทองพิจารณาต่อไป ขอบคุณครับ 
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ประธานสภาเทศบาล - ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอญัตติฯ มีท่านใดจะซักถามอะไรหรือไม่ครับ 
ที่ประชุม   - ไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล - ถ้าไม่มี ผมจะขอให้ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าทอง เสนอสมาชิกสภาเทศบาลต าบล  

ท่าทองที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
ท่าทอง จ านวน  2  ท่าน  โดยเสนอทีละท่านและขอผู้รับรอง 2 ท่าน เชิญครับ 

 
 คณะกรรมการคนที่ 1  
ผู้เสนอชื่อ นางอรอินท์ บัวค า สมาชิกสภาเทศบาลต าบล เขต  2 
เสนอ ชื่อ นางมยุรี รักนาค  สมาชิกสภาเทศบาลต าบล เขต  2  
เป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ คนที่ 1 

 ผู้รับรอง คนที่ 1 ชื่อ นางสาวสมจิตร์ อิหนิม  สมาชิกสภาเทศบาลต าบล เขต  1 
ผู้รับรอง คนที่ 2 ชื่อ นางนารีรัตน์  สัมมาตริ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบล เขต 1 
 

 คณะกรรมการคนที่ 2 ขอเชิญเสนอครับ 
ผู้เสนอชื่อ นายกระมล เพ็งละมูล สมาชิกสภาเทศบาลต าบล เขต 2 
เสนอชื่อ นายไพโรจน์ สมศรี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบล เขต  2 
เป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ คนที่ 2 

 ผู้รับรอง คนที่ 1 ชื่อ นางละออ กล้าหาญ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบล เขต 2 
 ผู้รับรอง คนที่ 2 ชื่อ นางมยุรี รักนาค     สมาชิกสภาเทศบาลต าบล เขต 2 
 
ประธานสภาเทศบาล ขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ (โปรดยกมือขึ้นครับ) 
ที่ประชุม -มีมติเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล - สรุปคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่าทอง ทั้ง 2 ท่าน คือ 
 คนที่ 1 นายไพโรจน์ สมศรี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบล เขต 2  

คนที่ 2 นางมยุรี  รักนาค   สมาชิกสภาเทศบาลต าบล เขต  2  
   
ประธานสภาเทศบาล - เมื่อได้คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่าทอง ครบทั้ง  2  ท่านเป็นที่

เรียบร้อยแล้ว  เจ้าหน้าที่ก็จะได้ด าเนินการแต่งตั้งเป็นกรรมการฯ  ตามระเบียบฯ ต่อไปครับ 
 
 ญัตติข้อ 4.2 เรื่อง พิจารณาคัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าทองเข้าร่วม

เป็นคณะกรรมการฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน 

 
ประธานสภาเทศบาล - เชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลท่าทอง เชิญครับ 
นายกเทศมนตรีฯ - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กระผมขอเสนอญัตติ 
 พิจารณาคัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าทองเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน ดังนี้  
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                                หลักการ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
พ.ศ. 2548  หมวดที่ 1 ข้อ ๘   ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 

    (๑)  ผู้บริหารท้องถิ่น      ประธานกรรมการ 
   (๒)  รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทุกคน   กรรมการ         
   (๓)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน กรรมการ 
   (๔)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน   กรรมการ 

(๕)  ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ 
                 ที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน  กรรมการ 

                       (๖)   ผู้แทนประชาคมท้องถิน่ที่ประชาคมท้องถิ่น 
         คัดเลือกจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน   กรรมการ 

(๗)  ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    กรรมการและ
เลขานุการ 

   (๘)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดท าแผน   ผู้ช่วยเลขานุการ 
กรรมการตามข้อ ๘ (๓) (๔) (๕) และ (๖) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละส่ีปีและอาจ
ได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
(๑)  ก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก 
(๑.๑) อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอ านาจหน้าที่ที่มีผลกระทบ
ต่อประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง 

           (๑.๒)  ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 
           (๑.๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด โดยให้เน้นด าเนินการใน 

ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน การป้องกัน 
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

            (๑.๔) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
           (๑.๕) นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น 
                               (๑.๖) แผนชุมชน 
                              ในการน าประเด็นข้างต้นมาจัดท าแผนพัฒนา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค านึงถึงสถานะ 

  ทางการคลังของท้องถิ่น และความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ มาประกอบการพิจารณา 
  ด้วย    

      (๒)  ร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ 
การจัดท าร่างแผนพัฒนาในการจัดท าร่างแผนพัฒนา ให้เทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริหาร
ส่วนต าบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง น าปัญหาความต้องการจาก
แผนชุมชนที่เกินศักยภาพของชุมชนที่จะด าเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา 
แต่หากเกินศักยภาพของเทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนต าบล และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง ให้เสนอปัญหา ความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วน
จังหวัด และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดน ามาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตามอ านาจหน้าที่     
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       (๓)  พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนการด าเนินงาน 
                        (๔)  ให้ความเห็นชอบร่างข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ ๑๙ (๒) 
         (๕)  พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
                          (๖)  แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานอ่ืนเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  

(๗)  ในกรณีองค์การบริหารส่วนต าบล ให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
มีหน้าที่ประสานกับประชาคมหมู่บ้านในการรวบรวม วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นและจัดท าเป็นโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือประกอบในการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย 
และ ข้อ ๒๘  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย   
(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน                             
(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน                                          

    (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน                              
    (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน                                                     
    (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน                                                       
            โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการ 

อีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
        กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
(๑)  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๒)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี 
(๔)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
 

 เหตุผล 
 ด้วยมติคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร
ท้องถิ่นของเทศบาลและคณะกรรมการเลือกตั้งได้มีประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลและนายเทศมนตรี เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ท าให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภา      
เทศบาลฯ สิ้นสุดลง ส่งผลให้คณะกรรมการต่างๆตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหมดวาระลงตามการสิ้นสุดสมาชิกภาพสมาชิกสภา
เทศบาลฯ 
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ข้อระเบียบ/กฎหมาย 

เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลท่าทอง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน  จึงเห็นควรให้สภาเทศบาลต าบลท่าทอง  ด าเนินการ
คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าทอง  เพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  
และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล ตามระเบียบฯต่อไป   

    จึงต้องเสนอญัตติมาเพ่ือเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าทอง  เพื่อพิจารณาต่อไป  
ขอบคุณครับ 

 
ประธานสภาเทศบาล - ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอญัตติฯ มีท่านใดจะซักถามอะไรหรือไม่ครับ 
ที่ประชุม   - ไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล - ถ้าไม่มี  ผมจะขอให้ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าทอง เสนอสมาชิกสภาเทศบาลต าบล   

ท่าทอง ที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เ พ่ิมเติมถึ งปั จจุบัน   โดยจะเริ่ มคัด เลื อกจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่ นก่อน          
จ านวน 3 ท่าน  โดยเสนอทีละท่าน  และขอผู้รับรอง 2 ท่าน  เชิญครับ 

 
 คณะกรรมการฯ คนที่ 1  

ผู้เสนอชื่อ นางมยุรี รักนาค สมาชิกสภาเทศบาลต าบล เขต 2 
เสนอชื่อ ร.ต.อ.ภาณุพงศ์  คุ้มภัย  สมาชิกสภาเทศบาลต าบล เขต  1 
เป็น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 1 

 ผู้รับรองคนที่ 1 นางอรอินท์ บัวค า   สมาชิกสภาเทศบาลต าบล เขต  2 
  ผู้รับรองคนที่ 2 นายชัยวัฒน ์ แป้นน้อย  สมาชิกสภาเทศบาลต าบล เขต 1 
 

คณะกรรมการฯ คนที่ 2 ขอเชิญเสนอครับ 
ผู้เสนอชื่อ นางละออ กล้าหาญ สมาชิกสภาเทศบาลต าบล เขต  2 
เสนอชื่อ นายวิเชียร ฟักทอง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบล เขต  2 
เป็น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 2 

 ผู้รับรองคนที่ 1 นายกระมล  เพ็งละมูล   สมาชิกสภาเทศบาลต าบล เขต 2 
  ผู้รับรองคนที่ 2 นางนารีรัตน์  สัมมาตริ สมาชิกสภาเทศบาลต าบล เขต 1 
 

คณะกรรมการฯ คนที่ 3 ขอเชิญเสนอครับ 
ผู้เสนอชื่อ นายชัยวัฒน์ แป้นน้อย สมาชิกสภาเทศบาลต าบล เขต 1 
เสนอชื่อ นางนารีรัตน ์ สัมมาตริ สมาชิกสภาเทศบาลต าบล เขต 1 
เป็น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 3 

 ผู้รับรองคนที่ 1  นางสาวสมจิตร์ อิหนิม   สมาชิกสภาเทศบาลต าบล เขต 1 
  ผู้รับรองคนที่ 2  นายกระมล  เพ็งละมูล สมาชิกสภาเทศบาลต าบล เขต 2 
 
ประธานสภาเทศบาล - มีท่านใดจะเสนอชื่อเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ   
ที่ประชุม - ไม่มี 



 8 
ประธานสภาเทศบาล -ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบครับ  ถ้าท่านใดให้ความเห็นชอบขอ

ได้โปรดยกมือขึ้นครับ 
มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบ     
ประธานสภาเทศบาล - สรุปคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ทั้ง 3 ท่าน คือ 

คนที่ 1 ร.ต.อ.ภาณุพงศ์ คุ้มภัย    สมาชิกสภาเทศบาลต าบล เขต  1 
คนที่ 2 นายวิเชียร ฟักทอง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบล เขต  2 
คนที่ 3 นางนารีรัตน ์ สัมมาตริ สมาชิกสภาเทศบาลต าบล เขต 1 

ประธานสภาเทศบาล - ต่อไปจะเป็นการคัดเลือกคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนฯ จ านวน 3 ท่าน  โดย
เสนอทีละท่าน  และขอผู้รับรอง 2 ท่าน  เชิญครับ 

 
 คณะกรรมการฯ คนที่ 1  

ผู้เสนอชื่อ ร.ต.อ.ภาณุพงศ์ คุ้มภัย  สมาชิกสภาเทศบาลต าบล เขต 1 
เสนอชื่อ นางอรอินท์ บัวค า   สมาชิกสภาเทศบาลต าบล เขต 2 
เป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 1 
ผู้รับรองคนที่ 1 นางดาวรุ้ง ปั้นประเสริฐ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบล เขต 1   
ผู้รับรองคนที่ 2   นางสาวสมจิตร์ อิหนิม       สมาชิกสภาเทศบาลต าบล เขต 1 
 
คณะกรรมการฯ คนที่ 2 ขอเชิญเสนอครับ 
ผู้เสนอชื่อ สมจิตร์  อิหนิม  สมาชิกสภาเทศบาลต าบล เขต 1 
เสนอชื่อ นางดาวรุ้ง ปั้นประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาลต าบล เขต 1 
เป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 2 
ผู้รับรองคนที่ 1 ร.ต.อ.ภาณุพงศ์ คุ้มภัย   สมาชิกสภาเทศบาลต าบล เขต 1   
ผู้รับรองคนที่ 2 นางละออ  กล้าหาญ สมาชิกสภาเทศบาลต าบล เขต 2 
 
คณะกรรมการฯ คนที่ 3 ขอเชิญเสนอครับ 
ผู้เสนอชื่อ  นางมยุรี รักนาค   สมาชิกสภาเทศบาลต าบล เขต 2 
เสนอชื่อ  นายกระมล เพ็งละมูล   สมาชิกสภาเทศบาลต าบล เขต 2 
เป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 3 
ผู้รับรองคนที่ 1  นายวิเชียร  ฟักทอง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบล เขต 2   
ผู้รับรองคนที่ 2  นางอรอินท์  บัวค า   สมาชิกสภาเทศบาลต าบล เขต 2 

 
ประธานสภาเทศบาล - มีท่านใดจะเสนอชื่อเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ   
ที่ประชุม - ไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล -ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบครับ  ถ้าท่านใดให้ความเห็นชอบขอ

ได้โปรดยกมือขึ้นครับ 
มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบ  
ประธานสภาเทศบาล -สรุป คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้ง 3 ท่าน ดังนี้ 

คนที่ 1 นางอรอินท์ บัวค า    สมาชิกสภาเทศบาลต าบล เขต 2 
คนที่ 2 นางดาวรุ้ง ปั้นประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาลต าบล เขต 1 
คนที่ 3 นายกระมล เพ็งละมูล   สมาชิกสภาเทศบาลต าบล เขต 2 
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ประธานสภาเทศบาล - เมื่อได้คณะกรรมการครบทั้ง 2 คณะแล้ว  ทางเทศบาลจะได้ด าเนินการแต่งตั้งท่านเป็น

คณะกรรมการฯ ตามระเบียบฯ ต่อไปนะครับ 
 
 ญัตติข้อ 4.3  เรื่องพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการประเมินผล

การปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลท่าทอง   
 
ประธานสภาเทศบาล - เชิญนายกเทศมนตรีฯ เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลท่าทองครับ 
นายกเทศมนตรีฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายพัลลภ  ลาทุม นายกเทศมนตรี 
  ต าบลท่าทอง ขอเสนอญัตติ  เรื่อง  พิจารณาคัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลต าบล 

ท่าทองเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลท่าทอง 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยข้อแนะน าแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ดังนี้ 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 
2548  แจ้งข้อแนะน าแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ได้มีแนวทางในการจัดท าหลักเณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีซึ่ง
สอดคล้องตามพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ เป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่ามีผลสัมฤทธิ์ตรงตามเป้าหมายภารกิจหรือไม่ 
ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการได้โดยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ซึ่งการประเมิน
ดังกล่าวจะเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการด าเนินการในการที่จะน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ใน
การปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยาย หรือยุติการด าเนินการซึ่งจะบ่งชี้ว่ากระบวนการ 
วิธีการ แผน หรือโครงการนั้นผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จ บรรลุตามเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์หรือไม่เพียงใด 

       ข้อเท็จจริง 

เนื่องจากคณะกรรมการที่มาจากสมาชิกสภาเทศบาลท่าทอง จ านวน  2 ท่าน     
พ้นวาระการด ารงต าแหน่ง เนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้งฯ 
เมื่อวันที่ 1  กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา จึงจ าเป็นต้องให้มีการคัดเลือกคณะกรรมการใหม่ 
และเพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามข้อแนะน าแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 การประเมินผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี
ขั้นตอนดังนี้คือ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 7 คน ประกอบด้วย 
(1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน  2 คน 
(2) ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น    2 คน 
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิ      2 คน 
(4) ปลัด(เทศบาล)    เป็นกรรมการและเลขานุการ 
(5) หัวหน้าส านักปลัดฯ    เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
(6) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป   เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
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ข้อระเบียบ 

    ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยข้อแนะน าแนวทางและวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548   

                ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ 

                                         เพ่ือให้ด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยข้อแนะน าฯ 
เห็นควรพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น จ านวน 2 ท่าน ร่วมเป็นคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลท่าทอง    
 
ดังนั้น จึงต้องเสนอญัตติเพื่อให้สภาเทศบาลต าบลท่าทองพิจารณาต่อไป ขอบคุณครับ 

 
ประธานสภาเทศบาล - ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอญัตติฯ มีท่านใดจะซักถามอะไรหรือไม่ครับ 
ที่ประชุม   - ไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล                 - ถ้าไม่มี ผมจะขอให้ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าทอง เสนอสมาชิกสภาเทศบาลต าบล  

ท่าทอง  ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
เทศบาลต าบลท่าทอง  จ านวน  2  ท่าน  โดยเสนอทีละท่านและขอผู้รับรอง 2 ท่าน เชิญ
ครับ 

 
 คณะกรรมการคนที่ 1  
ผู้เสนอชื่อ  นายวิเชียร  ฟักทอง   สมาชิกสภาเทศบาลต าบล เขต 2 
เสนอชื่อ  นายชัยวัฒน์  แป้นน้อย   สมาชิกสภาเทศบาลต าบล เขต 1 
เป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลท่าทอง      
คนที่ 1 
ผู้รับรองคนที่ 1  นางดาวรุ้ง  ปั้นประเสริฐ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบล เขต 1   
ผู้รับรองคนท่ี 2  นางนารีรัตน์  สัมมาตริ    สมาชิกสภาเทศบาลต าบล เขต 1 
 

 คณะกรรมการคนที่ 2 ขอเชิญเสนอครับ 
ผู้เสนอชื่อ  นางมยุรี รักนาค   สมาชิกสภาเทศบาลต าบล เขต 1 
เสนอชื่อ  นางอรอินท์  บัวค า   สมาชิกสภาเทศบาลต าบล เขต 2 
เป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลท่าทอง      
คนที่ 2 
ผู้รับรองคนที่ 1  นายชัยวัฒน์  แป้นน้อย  สมาชิกสภาเทศบาลต าบล เขต 1   
ผู้รับรองคนที่ 2  ร.ต.อ.ภาณพุงศ์  คุ้มภัย  สมาชิกสภาเทศบาลต าบล เขต 1 

 
ประธานสภาเทศบาล - มีท่านใดจะเสนอชื่อเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ   
ที่ประชุม - ไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล -ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบครับ  ถ้าท่านใดให้ความเห็นชอบขอ

ได้โปรดยกมือขึ้นครับ 
มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบ  
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ประธานสภาเทศบาล -สรุป คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลท่าทอง  ทั้ง 2 

ท่าน ดังนี้ 
คนที่ 1 นายชัยวัฒน์  แป้นน้อย   สมาชิกสภาเทศบาลต าบล เขต 1 
คนที่ 2 นางอรอินท์   บัวค า   สมาชิกสภาเทศบาลต าบล เขต 2 

 
ประธานสภาเทศบาล              - เมื่อได้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลท่าทอง ครบทั้ง  2  

ท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  เจ้าหน้าที่ก็จะได้ด าเนินการเสนอแต่งตั้งท่านเป็นคณะกรรมการฯ  ตาม
ระเบียบฯ ต่อไปนะครับ 

 
 ข้อ 4.4 ญัตติ เรื่อง พิจารณาคัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าทองเข้าร่วม

เป็นคณะกรรมการฯตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ. 2561 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

ประธานสภาเทศบาล -ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลท่าทองครับ 
นายกเทศมนตรีฯ - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ผมขอเสนอญัตติ เรื่อง 

พิจารณาคัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าทองเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯตาม
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ. 2561 ดังนี้ 

หลักการ 

ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ. 2561 เรื่อง 
หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2561 ข้อ 12 ให้มีคณะกรรมการ
กองทนุหลักประกันสุขภาพ ประกอบด้วย 

     (๑)  ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ประธานกรรมการ 
 (๒)  ผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น จ านวนสองคน    กรรมการ         
 (๓)  สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   กรรมการ 

         ที่สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายจ านวนสองคน 
 (๔)  หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิที่จัดบริการสาธารณสุข  กรรมการ 
 ในท้องถิ่น ที่คัดเลือกกันเอง จ านวนไม่เกินห้าคน 

   (๕)  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในท้องถิ่น   กรรมการ 
        ที่คัดเลือกกันเอง จ านวนสองคน 

                        (๖)  ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชนที่ประชาชนในหมู่บ้าน                     กรรมการ 
           หรือชุมชนคัดเลือกกันเอง จ านวนไม่เกินห้าคน   

(๗)  ผู้แทนของศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน กรรมการ 
 หรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระ ที่อยู่ในท้องถิ่นนั้น (ถ้ามี) 

(๘)  ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               กรรมการและเลขานุการ        
(9)  ผู้อ านวยการหรือหัวหน้ากองสาธารณสุข กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

         และสิ่งแวดล้อมหรือส่วนสาธารณสุขหรือที่เรียกชื่ออ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
         หรือเจ้าหน้าที่อ่ืนที่ผู้บริหารสูงสุด ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย 

                       (10)  หัวหน้าหน่วยงานคลังหรือเจ้าหน้าที่    กรรมการ 
           ของหน่วยงานคลังที่ผู้บริหารสูงสุด    และผู้ช่วยเลขานุการ 
           ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย 
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ให้สาธารณสุขอ าเภอ หัวหน้าหน่วยบริการประจ าที่จัดบริการสาธารณสุขในพ้ืนที่ และ
ท้องถิ่นอ าเภอเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุนการคัดเลือกกรรมการตาม (4) (5) และ 
(6) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานก าหนดให้กรรมการตาม (1) (3) (4) (5) (6) (7) 
(8) (9) และ (10) ประชุมคัดเลือกกรรมการตาม (2) จ านวนสองคน จากผู้ทรงคุณวุฒิใน
ท้องถิ่นเมื่อได้กรรมการที่มาจากการคัดเลือก ให้ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนถิ่น
เป็นผู้ออกค าสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุน และแจ้งให้ส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติเขตทราบต่อไปเป็นข้อก าหนดวาระกรรมการตามข้อ 12 (2) (3) (4) (5) (6 ) และ 
(7) มีวาระอยู่ในต าแหน่งได้คราวละ 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกค าสั่งแต่งตั้ง เมื่อวาระครบ 4 ปี 
ยังไม่ได้มีการคัดเลือกกรรมการชุดใหม่ให้กรรมการชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ จนกว่า
กรรมการที่ได้รับการคัดเลือกชุดใหม่เข้ามารับหน้าที่แต่ต้องไม่เกิน 90 วัน นับจากวันที่
กรรมการพ้นจากต าแหน่ง 

    ข้อ 16 คณะกรรมการกองทุนมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(1) พิจารณาอนุมัติแผนการเงินประจ าปีของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
(2) พิจารณาอนุมัติโครงการ หรือกิจกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน  

ตามข้อ 10 
(3) ออกระเบียบที่จ าเป็นเพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับ 

ประกาศนี ้
(4)   สนับสนุนให้บุคคลในท้องถิ่นสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขทั้งท่ีบ้าน ในชุมชน หรือ    

    หน่วยบริการ ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
(5)   ให้ค าแนะน าในการจัดท าข้อมูลและโครงการ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับงานสาธารณสุข

ของกลุ่มเป้าหมาย แก่หน่วยงาน องค์กรหรือกลุ่มประชาชน และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(6)   พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงาน รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน
และ เงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

เหตุผล 

 ด้วยมติคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้ งสมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลและคณะกรรมการเลือกตั้งได้มีประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ท าให้สมาชิกภาพ
ของสมาชิกสภาเทศบาลฯ สิ้นสุดลง ส่งผลให้คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากสภา หมด
วาระลงตามการสิ้นสุดสมาชิกภาพสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

ข้อระเบียบ/กฎหมาย 

     เพ่ือให้การบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ พ.ศ. 2561 จึงเห็นควรให้สภา
เทศบาลต าบลท่าทอง ด าเนินการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าทอง เพ่ือแต่งตั้งเป็น
กรรมการในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลท่าทอง ตามระเบียบฯ
ต่อไป   
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ดังนั้นจึงเสนอญัตติ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าทอง         

เพื่อพิจารณาต่อไปขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาเทศบาล - ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอญัตติฯ มีทา่นใดจะซักถามอะไรหรือไม่ครับ 
ที่ประชุม   - ไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล                 - ถ้าไม่มี ผมจะขอให้ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าทอง เสนอสมาชิกสภาเทศบาลต าบล  

ท่าทอง  ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
ต าบลท่าทอง  จ านวน  2  ท่าน  โดยเสนอทีละท่านและขอผู้รับรอง 2 ท่าน เชิญครับ 

 
 คณะกรรมการคนที่ 1  
ผู้เสนอชื่อ  นางสาวสมจิตร์  อิหนิม   สมาชิกสภาเทศบาลต าบล เขต 1 
เสนอชื่อ  นายไพโรจน์  สมศรี    สมาชิกสภาเทศบาลต าบล เขต 2 
เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลต าบลท่าทอง     คนที่ 1 
ผู้รับรองคนที่ 1  นายกระมล  เพ็งละมูล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบล เขต 2   
ผู้รับรองคนที่ 2  นางดาวรุ้ง  ปั้นประเสริฐ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบล เขต 1 

 
 คณะกรรมการคนที่ 2 ขอเชิญเสนอครับ 

ผู้เสนอชื่อ  นายกระมล  เพ็งละมูล   สมาชิกสภาเทศบาลต าบล เขต 2 
เสนอชื่อ  นางละออ  กล้าหาญ    สมาชิกสภาเทศบาลต าบล เขต 2 
เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลต าบลท่าทอง     คนที่ 2 
ผู้รับรองคนที่ 1  นางมยุรี  รักนาค   สมาชิกสภาเทศบาลต าบล เขต 2   
ผู้รับรองคนที่ 2  นายวิเชียร  ฟักทอง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบล เขต 2 

  
ประธานสภาเทศบาล - มีทา่นใดจะเสนอชื่อเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ   
ที่ประชุม - ไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล -ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบครับ  ถ้าท่านใดให้ความเห็นชอบขอ

ได้โปรดยกมือขึ้นครับ 
มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบ  
 
ประธานสภาเทศบาล -สรุป คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลต าบลท่าทอง  ทั้ง 2 ท่าน 

ดังนี้ 
คนที่ 1 นายไพโรจน์  สมศรี    สมาชิกสภาเทศบาลต าบล เขต 2 
คนที่ 2 นางละออ  กล้าหาญ   สมาชิกสภาเทศบาลต าบล เขต 2 

  
ประธานสภาเทศบาล              - เมื่อได้คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลท่าทอง ครบทั้ง  2  ท่านเป็น

ที่เรียบร้อยแล้ว  เจ้าหน้าที่ก็จะได้ด าเนินการแต่งตั้งท่านเป็นคณะกรรมการฯ  ตามระเบียบฯ 
ต่อไปนะครับ 
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 ข้อ 4.5 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 เพื่อตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ (ส านักปลัดเทศบาล) 
 
ประธานสภาเทศบาล - เชิญนายกเทศมนตรีต าบลท่าทอง เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลท่าทองครับ 
นายกเทศมนตรีฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายพัลลภ ลาทุม นายกเทศมนตรี

ต าบลท่าทอง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ดังนี้ 

ด้วยส านักปลัดเทศบาล  มีความประสงค์จะขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้  และมีความจ าเป็น
จะต้องด าเนินการจัดซื้อ เครื่องบันทึกเสียง  จ านวน  1  รายการ เพื่อใช้ในภารกิจของ
เทศบาล   โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง  จ านวน  1  เครื่อง  ราคาเครื่องละ   
4,000.-บาท 
 
คุณลักษณะ  ดังนี้ 

        1. หน่วยจัดเก็บภายในไม่น้อยกว่า 4 GB  
2. สามารถเพ่ิมหน่วยความจ าด้วย microSD ได้  
3. บันทึกไฟล์เสียงได้ทุกรูปแบบ Linear PCM & MP3  
4. มีช่อง USB ในตัวเครื่อง สะดวกในการถ่ายโอนข้อมูล  
5. มีการรับประกันตัวเครื่องไม่น้อยกว่า 6 เดือน  

         ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นราคาตามท้องตลาดหรือท้องถิ่น  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 

9 มิถุนายน 2558 
  ข้อเท็จจริง 

 ได้ตรวจสอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  
ปรากฏว่า  มีงบประมาณท่ีสามารถจะโอนลดไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพ่ือด าเนินการจัดซื้อ  
ดังนี้ 
- แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่อง

กับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ   มีงบประมาณคงเหลือ  219,492.-  บาท 

ข้อระเบียบ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2563  ข้อ 27  การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพ่ิม 
โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
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                                                   ข้อเสนอ 

เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบ
ของทางราชการ  จึงเห็นควรพิจารณาด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

1.  โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ดังนี้ 
       1)  โอนลด 

(1)  แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ   มีงบประมาณคงเหลือ  219,492.-  บาท  โอนลด  4,000.-  บาท  งบประมาณ
คงเหลือหลังโอน  215,492.-บาท 
 

        2)  โอนเพิ่ม 
(1)  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  เพ่ือจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง  จ านวน  1  รายการ  เป็นเงินจ านวน  
4,000.-  บาท    

ดังนั้น จึงเสนอญัตติมาเพื่อน าเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลท่าทองพิจารณาอนุมัติต่อไป 
ขอบคุณครับ     

ประธานสภาเทศบาล  - ตามท่ีนายกเทศมนตรีต าบลท่าทอง เสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี 2564 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง มีสมาชิกสภาฯ  
ท่านใดจะซักถามอะไรหรือไม่ครับ เชิญครับ 

นางละออ กล้าหาญ  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ขอเรียนสอบถามส านักปลัดเทศบาลว่าเครื่องเดียวพอใช้ 
หรือไม่ เพราะเห็นว่างบประมาณน้อยอยากให้ซื้อให้เพียงพอต่อความต้องการต่อการใช้งาน 

หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล -ขอเรียนให้ทราบว่าเพียงพอค่ะ เพราะส านักปลัดใช้ส าหรับไว้บันทึกการประชุม แต่เนื่องจาก 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) เครื่องเดิมช ารุด และส านักปลัดไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จึงจ าเป็นต้องซ้ือใหม่ แต่เนื่องจากวัสดุ

ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์จึงต้องน าเข้าที่ประชุมสภาเทศบาลเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไปค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล  - มีท่านใดจะสอบถามอะไรอีกหรือไม่ครับ 
ที่ประชุม   - ไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดซักถาม ผมจะขอมติที่ประชุม ท่านใดอนุมัติให้โอน

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อเครื่อง
บันทึกเสียงขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ 

ที่ประชุมมีมติ มีมติอนุมัติ  จ านวน..........11......ท่าน 
 ไม่อนุมัติ  จ านวน............-....... ท่าน 
 งดออกเสียง  จ านวน.......... 1........ ท่าน (ประธานสภาเทศบาล)  
     
    ญัตติ ข้อ 4.6 เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 เพื่อตั้งจ่ายเป็น 

รายการใหม่ (กองคลัง) 
ประธานสภาเทศบาล  - เชิญนายกเทศมนตรีฯ เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลท่าทอง เชิญครับ 
นายกเทศมนตรีฯ  - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาล กระผมขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอน 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ด้วยกอง
คลัง มีความประสงค์จะด าเนินการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ เพ่ือใช้ในการจัดพิมพ์เอกสารของงาน
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จัดเก็บรายได้ฯ และงานอ่ืนๆ ของกองคลัง  เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จ านวน 1 
รายการ เป็นเงินจ านวน 10,000.-  บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ เป็นเงิน 10,000.- บาท  ดังนี้ 
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18หน้า/นาที) ราคา 10,000.- บาท   

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED จ านวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ  
10,000.- บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 

  - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
  - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
  - มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
    - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
  - มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Neteork Interface) แบบ10/100 Base-T หรือ 
  ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi  
 (IEEE 802.11b,g,n) ได ้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
- ราคาและคุณลักษณะพ้ืนฐานเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน 

    การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ 
     ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 รายการที่ 47 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1134   
   ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558 

 ข้อเท็จจริง 
 ได้ตรวจสอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
ปรากฏว่ามีงบประมาณที่สามารถจะโอนลดไปตั้งจ่ายเพื่อด าเนินการจัดซื้อ ดังนี้ 
- แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว รายการผ้าม่าน มีงบประมาณคงเหลือ 11,900.- บาท 

ข้อระเบียบ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2563  ข้อ 27  การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพ่ิม 
โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ 
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ดังนั้น เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ

ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ จึงเห็นควรพิจารณาด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 
1.  โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ดังนี้ 

       1.1)  โอนลด 
- แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์

งานบ้านงานครัว รายการผ้าม่าน มีงบประมาณคงเหลือ 11,900 .- บาท โอนลด  
10,000.- บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอนแล้ว 1,900.-บาท 

            1.2)  โอนเพิ่ม 
- แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ เป็นเงิน 10,000.- บาท   
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18หน้า/นาที)  ราคา 10,000.- บาท   

          - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED จ านวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 10,000.-บาท 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน รายละเอียดข้างต้นตามท่ีได้แจ้งแล้วนั้น 
ดังนั้น จึงต้องเสนอญัตติมาเพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าทอง เพื่อ
พิจารณาอนุมัติต่อไป ของคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล  - มีท่านใดจะซักถามอะไรหรือไม่ครับ 
ที่ประชุม   - ไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล - เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดซักถาม ผมจะขอมติที่ประชุม ท่านใดอนุมัติให้โอน

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อเครื่อง
เครื่องพิมพ์ จ านวน 1 เครื่อง ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ 

ที่ประชุมมีมติ มีมติอนุมัติ  จ านวน..........11......ท่าน 
 ไม่อนุมัติ  จ านวน............-....... ท่าน 
 งดออกเสียง  จ านวน...........1........ ท่าน  (ประธานสภาเทศบาล) 
 
ระเบียบวาระท่ี   5      เรื่องอ่ืนๆ  
ประธานสภาเทศบาล  - มีผู้บริหารฯ หรือสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะเสนอเรื่องต่อที่ประชุมเชิญครับ 
นายไพโรจน์ สมศรี  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ชาวบ้านหมู่ที่ 6 ฝากถามเรื่องถนนดินเขื่อนหมู่ที่ 6 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2)  มีหลุมมีบ่อและขอให้ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามให้ทัดเทียมกับหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 8 นะครับ 

เพ่ือใช้เป็นสถานที่พักผ่อนออกก าลังกายและอ่านหนังสือ และเป็นแหล่งเศรษฐกิจต่อไปใน
อนาคตครับ  

ประธานสภาเทศบาล  - ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ครับ 
นายกเทศมนตรีฯ  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ที่ 

เรียนถาม ต้องขอขอบคุณประชาชนชาวหมู่ที่ 6 วัดสว่างอารมณ์เรื่องนี้ผมได้ชี้แจงกับพ่ีน้อง 
ประชาชนไปบ้างแล้วในคราวออกไปจ่ายเบี้ยยังชีพหรือพบปะกับพ่ีน้องประชาชนตามงาน 
ต่าง ๆ ของหมู่ที่ 6 ซึ่งเดือดร้อนในเรื่องตลิ่งพังงบประมาณจ านวน 4 ล้านบาท ซึ่งอยู่ใน 
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกแล้ว และองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดพิษณุโลกได้อนุมัติงบประมาณเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ติดปัญหาที่ตลิ่งพังหากด าเนินการ 
ก่อสร้างไปแล้วตลิ่งพังจะท าให้เกิดปัญหาในเรื่องของงบประมาณ ซึ่งสอบถามไปทาง  
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกว่าจะต้องน าเรื่องดังกล่าวเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นใหม่ก็ 
จะด าเนินการให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ในส่วนของหมู่ที่ 4 และหมู่ท่ี 8 ประชาชน 
ได้รับความเดือดร้อนมากจริงๆ จึงได้รับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้าง ในส่วนของ 
ผมก็จะดูแลทุกหมู่ครับให้เป็นไปตามความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนตามความจ าเป็น 
เร่งด่วน ในเรื่องของถนนแสงสว่างไม่เพียงพอก็จะด าเนินการติดตั้งไฟฟ้าโซลาเซลล์ของหมู่ที่  
4 และหมู่ท่ี 8 ในปีงบประมาณ 2564 ครับ 

นายไพโรจน์ฯ   - ผมขอให้ก าหนดระยะเวลาได้หรือไม่ครับ จะได้ตอบประชาชนได้ครับ ในส่วนของไฟฟ้า 
โซลาเซลล์ของหมู่ที่ 6 เป็นเรื่องที่ดีมากครับ เนื่องจากไฟส่องสว่างถนนมีความจ าเป็นมาก
ครับต้องก าหนดระยะเวลาครับ 

นายกเทศมนตรีฯ  - ในเรื่องของระยะเวลาไม่แน่นอนครับ เรื่องถนนผมได้สอบถามกองช่างเรื่องถนนหินคลุก 
จะต้องมีเรื่องของระยะเวลาประกัน 2 ปี ก็สอบถามกองช่างว่าถนนหินคลุกเกี่ยวข้องกับการ 
ประกัน 2 ปีหรือไม่ถ้าอยู่ในระยะประกันก็จะด าเนินการยากครับ และเป็นรอยต่อระหว่าง 
อบต.วัดจันทร์กับเทศบาลต าบลท่าทอง เราสามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้ ผมคิดว่าไม่เกินปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครับ  
ถนนตรงไหนที่ช ารุดเทศบาลฯก็ด าเนินการซ่อมแซมให้ครับ ในส่วนไฟฟ้าโซลาเซล์หมู่ที่ 4  
และหมู่ท่ี 8 ด าเนินการภายในปีงบประมาณนี้ครับ 

ประธานสภาเทศบาล  - มีท่านใดจะสอบถามอะไรอีกหรือไม่ครับ 
นางมยุรี รักนาค   - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาฯ เป็นค าชมของชาวบ้านเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้า 
(เลขานุการสภาฯ) โซลาเซลล์นะคะ ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าบางเส้นดับเป็นเดือนจริง เราก็อธิบายไปว่า

อุปกรณ์ไฟฟ้าเราต้องรอ ถ้ามาแล้วทางเทศบาลก็จะด าเนินการซ่อมให้เป็นการเร่งด่วน 
 ซึ่งทางเทศบาลฯ ก็ไปด าเนินการให้เสร็จเรียบร้อยแล้วชาวบ้านก็ฝากชื่นชมมาค่ะ 
นายไพโรจน์ฯ - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ในเรื่องของถนนช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อ เราต้องรีบ

ด าเนินการแก้ไขโดยด่วนนะครับจะซ่อมแซมเป็นหินคลุกหรือยางมะตอยเพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนให้กับประชาชนเบื้องต้นไปก่อนหากประชาชนเกิดอุบัติเหตุสามารถท่ีจะ
ฟ้องร้องกับทางเทศบาลได้ครับ เรามีแนวทางในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างไรครับ 

ประธานสภาเทศบาล - ขอเชิญกองช่างเทศบาลชี้แจงครับ 
นายไพฑูรย์ ถาวรวงศ์ -เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเรื่องถนนช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อ เนื่องจากเครื่องจักรกล 
(ผอ.กองช่าง) ของเทศบาลช ารุดอยู่หนึ่งเครื่องครับ ในส่วนของหินคลุกก็ต้องชะลอ ส่วนราดยาง         

แอสฟาสท์ติกอยู่ระหว่างด าเนินการอยู่ครับขณะนี้ส ารวจไว้แล้วครับอยู่ระหว่างขั้นตอนของ
การจัดซื้อครับ 

ประธานสภาเทศบาล - มีท่านใดจะซักถามอีกหรือไม่ครับ 
นายไพโรจน์ฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ ผมขอขอบคุณส าหรับข้อมูลครับ 
นายชัยวัฒน์ แป้นน้อย - เรียนท่านประธานสภาฯ ผมขอเป็นตัวแทนเรื่องประปาหมู่ที่ 2 ครับ มีชาวบ้านสอบถามมา 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) ครับว่าเมื่อไหร่จะเสร็จสมบูรณ์เนื่องจากน้ าประปาไม่พอใช้และไหลเบามากครับ 
นายกเทศมนตรีฯ - ประปาของหมู่ที่ 2 ผมได้หารือกับกองช่างจะรีบด าเนินการแก้ไขให้ครับ 
นางมยุรีฯ - ขอสอบถามว่ายางมะตอยถุงได้ด าเนินการจัดซื้อมาบ้างหรือยังคะ 
นายกเทศมนตรีฯ - เรื่องถนนช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อเยอะมากครับ และได้ออกส ารวจทั้งต าบลซึ่งจะต้อง

ด าเนินการให้ถูกระเบียบต้องส ารวจถนนก่อนแล้วจึงจะด าเนินการจัดซื้อ ซึ่งขณะนี้ได้
ด าเนินการจัดซื้อมาจ านวน 600 ถุงครับ ก็จะรีบด าเนินการให้ด่วนที่สุดครับ 
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ร.ต.อ.ภาณุพงศ์ คุ้มภัย - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ขอสอบถามเรื่องประปาหมู่ที่ 2 ครับ หมู่บ้านจุลาลักษณ์ 
(สมาชิกสภาฯเขต 1) ได้ใช้น้ าของหมู่บ้านแล้วชาวบ้านแจ้งว่าน้ าไหลแรงใช้งานได้ แล้วขั้นตอนของการแก้ไขปัญหา

เรื่องท่อน้ าผมได้แจ้งปัญหาให้ชาวบ้านทราบแล้ว เรื่องถนนช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อก็พอทราบ
ปัญหาเรื่องงบประมาณก็จะต้องรอดูต่อไปว่าทางฝ่ายบริหารฯจะด าเนินการต่ออย่างไรครับ 

นางละออ กล้าหาญ  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีฯ แจ้งให้ส ารวจถนนและแจ้ง 
(รองประธานสภาฯ) เรื่องงบประมาณก็ได้แจ้งให้ชาวบ้านเข้าใจเพราะว่าถนนช ารุดหลายเส้น ก็ฝากกองช่างนะคะ

ช่วยเร่งด าเนินการด้วยนะคะ 
นายกเทศมนตรีฯ -ถ้าด าเนินการจัดซื้อเรียบร้อยแล้วจะรีบเร่งด าเนินการแก้ไขให้เป็นการโดยด่วนครับ 
นางมยุรีฯ - ฝากถามกองช่างเรื่องถนนรอยต่อกับกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนว่าตรงไหนเป็น

ทางสาธารณะบ้างมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างคะ 
ผอ.กองช่าง - ได้จัดท าหนังสือไปยังที่ดินจังหวัดอยู่ระหว่างรอหนังสือตอบกลับมาครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  -มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนต่อท่ีประชุม  หรือจะสอบถามผู้บริหาร 

อีกหรือไม่ครับ 
นางจารุวรรณ วงศ์วาสน์) - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารทุกท่าน ขอเรียนชี้แจง 
(ปลัดเทศบาล)   เพ่ิมเติมจากที่ท่านเลขานุการสภาฯได้สอบถาม จะชี้แจงเรื่องหมู่บ้านหทัยเพลส สัปดาห์ที่ 

ผ่านมา ระหว่างที่ยังไม่มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีฯ ประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้านหทัยเพลส 
ได้เข้ามาร้องขอให้ทางเทศบาลเข้าไปด าเนินการจัดเก็บขยะในหมู่บ้านเนื่องจากเทศบาลนคร 
พิษณุโลกเดิมได้เก็บขยะในหมู่บ้านอยู่ได้ยกเลิกการให้บริการไม่จัดเก็บขยะให้นะคะกอง 
สาธารณสุขเทศบาลของเราได้ประสานไปยังเทศบาลนครพิษณุโลกว่าทางเทศบาลฯจะ 
ด าเนินการไปจัดเก็บให้และได้ด าเนินการไปชี้แจงกับประชาชนว่าทางเทศบาลฯจะด าเนินการ 
จัดเก็บขยะให้หลังจากนั้นทางเทศบาลก็ได้ด าเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว 
อยู่มาระยะหนึ่งตัวแทนของหมู่บ้านหทัยเพลสก็เข้ามาพบและแจ้งว่าหลังจากได้รับการบริการ 
จัดเก็บขยะแล้วไม่อยากเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องของไฟฟ้าสาธารณะเนื่องจากในปัจจุบันในการ 
ด าเนินการของหมู่บ้านมีคณะกรรมการคณะหนึ่งซึ่งเก็บเงินส่วนนี้เป็นกองกลางของหมู่บ้าน 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยะและค่าไฟฟ้าประมาณเดือนละ 800 บาท หลักจากนั้นหมู่บ้านได้รับการ 
บริการจัดเก็บขยะจากเทศบาลฯ เหลือครัวเรือนละ 30 บาทต่อครัวเรือนก็จะต้องมาจ่าย 
ค่าบริการกับทางเทศบาลพอทราบว่าจะมีโอกาสได้รับการบริการสาธารณะจากเทศบาลโดย 
ไม่ต้องช าระค่าไฟฟ้าสาธารณะด้วยก็มาปรึกษาทางเทศบาลก็ให้ด าเนินการตามขั้นตอน 
ให้ทางกองช่างประสานไปยังที่ดินจังหวัดสอบถามว่าหมู่บ้านหทัยเพลสได้ขึ้นทะเบียนเป็น 
หมู่บ้านจัดสรรหรือยังพร้อมกับให้ตรวจสอบเรื่องถนนสาธารณะสาธารณูปโภคต่างๆ ใน 
หมู่บ้านด้วยถ้าหากว่าเป็นสาธารณะแล้วเทศบาลจะไปด าเนินการให้กับทางหมู่บ้านได้หรือไม่ 
ขณะนี้อยู่ระหว่างรอหนังสือดังกล่าว ซึ่งสอบถามตัวแทนหมู่บ้านหทัยเพลสที่มาพบว่า 
หลังจากท่ีเทศบาลได้รับหนังสือจากที่ดินเรียบร้อยแล้วทางเทศบาลจะไปด าเนินการ 
ประชาคมหมู่บ้านให้ ซึ่ง ณ ปัจจุบันมีสถานการณ์โรคโควิด – 19 ระบาดซึ่งทางเทศบาลยัง 
ไม่สามารถด าเนินการอะไรได ้ซึ่งชาวบ้านเข้าใจและสามารถที่จะรอได้เพราะเรื่องไฟฟ้า 
สาธารณะไม่เดือดร้อนเนื่องจากมีเงินเก็บไว้ส่วนหนึ่งที่จะสามารถช าระค่าไฟฟ้าได้ 
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทางเทศบาลจะไปรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ในส่วนขั้นตอนการ 
รับฟังความคิดเห็นตัวแทนของหมู่บ้านที่เข้ามาพบกลัวว่าจะติดขัดเรื่องสถานการณ์โรค 
ระบาดโควิด-19 ก็แจ้งแนวทางให้ทราบว่าเรื่องของหมู่บ้านหทัยเพลส ต้องรอหนังสือจาก 
ทีดิ่น และหลังจากนั้นทางเทศบาลก็จะด าเนินการตามขั้นตอนอาจจะเป็นตัวแทนของหมู่บ้าน 
ไม่เกิน 50 คน เข้ามารับฟังความคิดเห็นแต่จะต้องมีเอกสารหลักฐานจากส านักงานที่ดินให้ 
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เรียบร้อยก่อนจึงจะไปพูดคุยได้ ในส่วนของเทศบาลก็แจ้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็จะต้องไป 
ด าเนินการในส่วนนี้ด้วย หากมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะลงไปพูดคุยกับประชาชนสามารถไป 
พูดคุยได้ค่ะ ขอน าเรียนให้ที่ประชุมรับทราบเพียงเท่านี้ค่ะ 
 

ประธานสภาเทศบาล - ขอบคุณท่านปลัดเทศบาลครับ มีท่านใดจะซักถามอีกหรือไม่ครับ 
นายกเทศมนตรีฯ  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาฯ ทุกท่านครับ ที่ผ่านมาตั้งแต่แถลงนโยบาย 

ขณะนี้ได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่รู้สึกภูมิใจ ปลาบปลื้มใจ ดีใจแทนพ่ีน้องประชาชนที่มีสมาชิก 
สภาฯ ที่มีความมุ่งมั่นที่อยากท างานให้กับประชาชนไม่ว่างานอะไรทั้งสิ้นทางเทศบาลมี 
หนังสือไป ไม่ว่าจะเป็นงานประชุมหรืองานจิตอาสาต่าง ๆ จะเห็นท่านสมาชิกฯ ทุกท่านที่ 
มาร่วมกิจกรรมต้องขอขอบคุณสมาชิกสภาฯทุกท่านที่เห็นความส าคัญ และมีความรักความ 
สามัคคีกัน เพื่อตอบแทนพ่ีน้องประชาชนที่เลือกเข้ามาท าหน้าที่เพ่ือมาพัฒนาดูแลพ่ีน้อง 
ประชาชน ซึ่งได้รับค าชมจากพ่ีน้องประชาชน ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านครับมีอะไรสอบถาม 
ผมได้ครับไม่ว่าในสภาฯ หรือนอกสภาฯ จะท างานอย่างตรงไปตรงมาครับ 
 

ประธานสภาเทศบาลฯ  -มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนต่อท่ีประชุม  หรือจะสอบถามผู้บริหาร 
อีกหรือไม่ครับ 
 

นายศรี สุกใส   - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารฯ ผมมีเรื่องจะแจ้งให้ 
(ผอ.กองสาธารณสุขฯ)   ทราบในวันที่ 16 มิถุนายน 2564 กองสาธารณสุขฯ และส่วนราชการในเทศบาลเข้ารับการ 

ประเมินสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ช่วงบ่าย ณ วัดจุฬามณี ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาฯ หากไม่ติด 
ภารกิจขอเรียนเชิญครับ ซึ่งจะต้อนรับคณะกรรมการประเมินในระดับเขตการแต่งกายชุดผ้า 
ไทยครับ 

อีกหนึ่งเรื่องครับ ผมได้ปรึกษาปลัดเทศบาลในการร่างระเบียบธนาคารขยะรีไซเคิลเพื่อ 
สวัสดิการฌาปณกิจข้าราชการพนักงานเทศบาลต าบลท่าทอง เป็นกิจกรรมที่น าขยะจาก 
ครัวเรือนไปขายเดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือลดปริมาณ  มีสมุดประจ าตัวของแต่ละคน ที่สมัครเข้า 
มาเป็นสมาชิก เงินจากขายขยะจะน ามาเป็นค่าจัดการฌาปณกิจให้กับสมาชิกในครอบครัว 
ของคนที่สมัครเป็นสมาชิกเพ่ือน าไปมอบให้กับผู้เสียชีวิต ซึ่งมีแนวคิดน าร่องให้กับข้าราชการ 
พนักงานเทศบาล ซึ่งจะต้องน าขยะมาจากครัวเรือนมาส่งให้เดือนละ 1 ครั้ง  สมาชิกสภาฯ 
ท่านใดสนใจสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกก็สามารถสมัครได้ครับ ซ่ึงขณะนี้ผมร่างระเบียบฯ  
เสร็จเรียบร้อยแล้วและแนวทางการด าเนินงานจะปรึกษาท่านปลัดอีกครั้งหนึ่งครับ 
 

ประธานสภาเทศบาล  - ขอสอบถามกองการศึกษา ว่าปัจจุบันนี้มีเด็กนักเรียนกี่คนครับ 
 
นายธัชชัย สอนหาจักร  -เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร ทุกท่านครับ ส าหรับปี 
(รก.ผอ.กองการศึกษา)  การศึกษา 2564 นี้นะครับได้ประกาศรับสมัครทั้งหมดจ านวน 151 คน  ซึ่งมาสมัครครบ 

ตามจ านวนครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  -มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนต่อท่ีประชุม  หรือจะสอบถามผู้บริหาร 

อีกหรือไม่ครับ 
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